

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
1	<p>การปรับปรุงหลักสูตร</p> <p>1. การปรับปรุงหลักสูตร (ไม่กระทบโครงสร้าง) จำนวน 10 หลักสูตร ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) <p>2. หลักสูตรปรับปรุง (กระทบโครงสร้าง) จำนวน 11 หลักสูตร ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 5) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 6) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 7) หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 8) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 9) หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 10) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 11) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 	อนุมัติ



ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
2	การปิดหลักสูตร	อนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
3	การขอปรับโครงสร้างส่วนงาน ของสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	อนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย โดยเพิ่มเติม ฝ่ายจริยธรรม และมาตรฐานการวิจัย ตามที่เสนอ
4	การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริการวิชาการ	อนุมัติแต่งตั้งกรรมการอำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน ดังนี้ 1. นายเอี่ยมบุญ ไกรฤกษ์ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ 3. รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
5	การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	อนุมัติแต่งตั้ง นายเทพพิภพ สุขสว่างกุล เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทผู้แทนสมาคมอาจารย์และพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2563
6	แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	1. อนุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย อีกตำแหน่งหนึ่ง 2. อนุมัติแต่งตั้งให้ รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
7	(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ	อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตามที่เสนอ



ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
8	<p>รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน : ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)</p>	<p>เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน : ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) โดยมีข้อสังเกตดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ควรมีการสรุปผลได้ว่าการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณภาพอยู่ในระดับใด 2) ควรมีการนิยามคำว่า “คุ้มค่า” ว่าพิจารณาจากข้อมูลหรือหลักเกณฑ์ใด เช่น การใช้จ่ายเงิน การลงทุน เป็นต้น
9	<p>การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</p>	<p>ที่ประชุมมีข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการทำงานวิจัยนโยบายสาธารณะ โดยศึกษานโยบายสาธารณะในอดีตแลผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งนโยบายสาธารณะที่จะเกิดขึ้น. อีกทั้งควรส่งเสริมงานวิจัยจากปัญหาของประเทศเพื่อส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น นักวิจัยชาวจีนทำงานวิจัยเกี่ยวกับการเพาะปลูกข้าว และนางงานวิจัยไปใช้กับพื้นที่จริงเพื่อให้สามารถขยายการปลูกข้าวทุกพื้นที่รวมทั้งพื้นที่ที่เป็นดินเค็ม 2. ปัจจุบันประเทศไทยมีงบประมาณส่งเสริมการวิจัยที่หลากหลาย เช่น งบบูรณาการวิจัย (Spearhead) งบวิจัยโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) งบวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (basic science) ทั้งนี้ การของบสนับสนุนการวิจัยในปัจจุบันควรเป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่มีการวิจัยแบบต่อเนื่อง และส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศได้ นอกจากนี้ยังมีงบวิจัยเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน เช่น ทุนการวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจ Startup และโครงการคูปองนวัตกรรม โดยให้นักวิจัยทำงานร่วมกับผู้ประกอบการไทย 3. กระทรวงวิทยาศาสตร์ได้ผลักดันให้แก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย ซึ่งบางเรื่องมหาวิทยาลัยสามารถทำได้เลยทันที เช่น การให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมมากกว่าหน่วยงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนานวัตกรรม หรือการสร้าง

ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
		<p>สถานที่ทดลองทำเพื่อใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ โดยไม่ขึ้นกับระเบียบต่าง ๆ ของประเทศ เช่น การทดลองจ่ายเงินในร้านอาหารผ่าน QR Code ของธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนนำมาใช้แพร่หลาย</p> <p>4. มหาวิทยาลัยควรตั้ง Center of Innovation เพื่อรวบรวมนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำให้เห็นทิศทางการพัฒนานวัตกรรมที่ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้ สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวดในโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 18 (พ.ศ. 2561)</p> <p>5. มหาวิทยาลัยควรปลูกฝังความคิดให้อาจารย์ทำงานวิจัยโดยชี้ให้เห็นว่าการทำวิจัยช่วยเกิดการพัฒนาการสอนได้ดีขึ้น</p>

